



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่ นายฉัตรมงคล อุดมโพธิ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ยื่นคำขอประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง ประเภทวิชาการ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินบุคคล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๑ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลรายดังกล่าว ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการประเมินตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๕๖๑๘ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดยจะต้องส่งผลงานภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้น ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงาน จะถือว่าไม่ประสงค์รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น อนึ่ง หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในหัวข้อผลงานของผู้ผ่านการประเมินบุคคล สามารถ ทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรได้และต้องระบุชื่อผู้ทักท้วงด้วย โดยส่งไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคลภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่าข้อทักท้วงไม่มีมูลหรือมีเจตนาถกเถียงแกล้ง จะดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ที่	ชื่อ -สกุล ผู้ผ่านการประเมิน	ตำแหน่งเลขที่	สังกัด	ชื่อผลงาน	สัดส่วนของผลงาน	รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน
๑	นายฉัตรมงคล อุดมโพธิ์	๑ ๒๐	กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ร้อยเอ็ด	ผลงานหรือผลสำเร็จของงาน เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน เรื่อง การนำ PDCA มาประยุกต์ใช้ในงาน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา	๙๐%	-